



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๗๒๖๒

ศาลากลางจังหวัดนครพนม  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงาน ก.อบต. แจ้งว่า ได้มีข้อหารือกรณีพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่สมัครใจ  
โอนลดตำแหน่ง หากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม และมีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งและ  
ระดับเดิม จะสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการใด

ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติให้  
กำหนดแนวทางการพิจารณากรณีพนักงานส่วนตำบลที่สมัครใจโอนลดตำแหน่งและดำเนินการอย่างถูกต้องแล้ว  
หากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง โอนลดไปดำรง  
ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง หรือผู้อำนวยการกอง ระดับต้น โอนลดไปดำรงตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่าย ระดับต้น หากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานระดับเดิมและมีความประสงค์จะขอโอนไปดำรงตำแหน่ง  
และระดับเดิม ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง หรือผู้อำนวยการกอง ระดับต้น แล้วแต่กรณี  
ก็อาจดำเนินการด้วยวิธีการรับโอน โดยมีต้องดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นอีกแต่อย่างไร เนื่องจาก  
ยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม แต่หากไปดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับต่ำกว่าเดิมแล้ว จะต้อง  
ดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นเท่านั้น เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง โอนลด  
ไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น แล้วมีความประสงค์จะขอโอนไปดำรงตำแหน่ง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง จะต้องดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดำรงค์ สิริวิชัย อิมวิเศษ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๖๓๓ ต่อ ๑๒

RM

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
 เลขทะเบียน 4456 วันที่ 3:0 พ.ค. 2561  
 ผ.บ.  ก.อบต.  อ.กม.  ก.สส.  ก.กก.



ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๔๐

สำนักงาน ก.อบต.  
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน  
 เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยปรากฏข้อหาหรือกรณีพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่สมัครใจโอนลดตำแหน่ง  
 หากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม และมีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งและระดับเดิม  
 จะสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการใด

สำนักงาน ก.อบต. ขอเรียนว่า ก.อบต. ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  
 ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติให้กำหนดแนวทางการพิจารณากรณีพนักงานส่วนตำบลที่สมัครใจโอนลดตำแหน่ง  
 และดำเนินการอย่างถูกต้องแล้ว. หากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม เช่น ปลัดองค์การบริหาร  
 ส่วนตำบล, ระดับกลาง โอนลดไปดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, ระดับกลาง หรือผู้อำนวยการกอง  
 ระดับต้น โอนลดไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับต้น หากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานระดับเดิมและมีความ  
 ประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งและระดับเดิม ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, ระดับกลาง  
 หรือผู้อำนวยการกอง ระดับต้น แล้วแต่กรณี ก็อาจดำเนินการด้วยวิธีการรับโอน โดยมีต้องดำเนินการคัดเลือก  
 เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นอีกแต่อย่างไร เนื่องจากยังคงดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม แต่หากไปดำรง  
 ตำแหน่งในสายงานและระดับที่ต่ำกว่าเดิมแล้ว จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ  
 สูงขึ้นเท่านั้น เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, ระดับกลาง โอนลดไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร  
 ส่วนตำบล, ระดับต้น แล้วมีความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, ระดับกลาง  
 จะต้องดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 เลขาธิการ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
 ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
 โทร ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๗